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ฝ่ายกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง 
 



 
(สำเนา) 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง 
สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 

วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
ณ  อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง 

            ผู้เข้าประชุม  
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หมู่ที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายไมตรี    ศรีใส ประธานสภาฯ ไมตรี    ศรีใส  

๒ นายนิคม     เพิ่มพร รองประธานสภาฯ นิคม     เพ่ิมพร  

๓ นายชยุต       โคตรสุวรรณ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ชยุต   โคตรสุวรรณ  

๔ นายประเสริฐ อัมภรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ประเสริฐ อัมภรัตน์  

๕ นายวิโรจน์    เขียวอ่อน ส.อบต.หมู่ที่ ๓ วิโรจน์    เขียวอ่อน  

๖ นายไสว       บันดะลุน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ไสว       บันดะลุน  

๗ นายสิทธิกร  สายไชยสาน ส.อบต.หมู่ที่ ๕ สิทธิกร  สายไชยสาน  

๘ นายวิชัย     ภูพวก ส.อบต.หมู่ที่ ๖ วิชัย     ภูพวก  

๙ นายสมนึก   แก้วพวง ส.อบต.หมู่ที่ ๘ สมนึก   แก้วพวง  

๑๐ นายประพุฒ  มีอำนาจ ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ประพุฒ  มีอำนาจ  

๑๑ นายเอกโชค  วงค์ษา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เอกโชค  วงค์ษา  

๑๒ นายประวิทย์  ส่องแสง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ประวิทย์  ส่องแสง  
 
 
 

 ผู้ไม่มาประชุม 
 

- ไม่มี 
 
 

 
 
 



 
 

-๒- 
    ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายธวัชชัย    คำโสภา หัวหน้าสำนักปลัด ธวัชชัย คำโสภา  
๒ นายคำฟอง    เจติโคตร รองนายก อบต.หนองหัวช้าง คำฟอง เจติโคตร  
๓ นายสมคิด     แก่นคำ ปลัด/เลขานุการสภาฯ สมคิด   แก่นคำ  
๔ นายปฏิพัทธ์   กันเทพา เลขานุการนายกอบต. ปฏิพัทธ์ กันเทพา  
๕ นางสาวประภัสสร  แก้วเนตร รองนายก อบต.หนองหัวช้าง ประภัสสร  แก้วเนตร  
๖ นางประยูร    วงศ์ใหญ่ นายก อบต.หนองหัวช้าง ประยูร  วงศ์ใหญ่  
๗ นายวิภพ      ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิภพ ทองจันทร์  
๘ นายธวัชชัย  สิมณี นายช่างโยธา ธวัชชัย  สิมณี  
๙ นางสาวขวัญเมือง ภักดียุทธ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขวัญเมือง ภักดียุทธ  

 
เริ่มประชุมเวลา  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

 เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาฯ  ได้ตรวจสอบผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อ และเมื่อสมาชิกมาครบตามท่ี
ประชุมแล้ว จึงให้พนักงานเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม พร้อมเรียนเชิญนายไมตรี  ศรีใส ประธานสภาฯ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการ   ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  :  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑            
    เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 

ประธานสภาฯ     : แจ้งให้ที่ประชุมให้ตรวจรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้วว่ามีผู้ใดจะขอแก้ไขหรือ 
                        เพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  : เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไม่มี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   ญัตติเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

- ไม่มี 
 
 
 

/  ระเบียบวาระท่ี ๕ ... 
 



 
 

- ๓ -   
 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

๕.๑ ติดตามงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและโครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   

นายไมตรี  ศรีใส  - เชิญนายช่างโยธา นายธวัชชยั สิมณี รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติและ 
(ประธานสภาฯ)  โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
นายธวัชชัย  สิมณี - รายงาน โครงการตามข้อบัญญัติอยู่ระหว่างดำเนินการคือโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน 

อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ เนื่องจากรอเงินงบประมาณเข้า  

  โครงการจ่ายขาดเงินสะสม อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๑๓ โครงการ  
 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ โครงการ / ขั้นตอนตรวจรับ ๘ โครงการ ส่วนรถกระเช้า

อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง /โครงการอุดหนุนเงินเฉพาะกิจ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว 
๑ โครงการ และเซ็นสัญญาอีกหนึ่งโครงการ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายชยุต โคตรสุวรรณ - สอบถามเพ่ิมเติมเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่มีปัญหาตั้งแต่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑) ผ่านไปหนึ่งปีกว่า ซึ่งได้เคยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง แต่ก็ได้รับคำตอบที่ไม่ชัดเจน 

และไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด 
นายไมตรี ศรีใส - เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ชี้แจง 
(ประธานสภาฯ) 
นายธวัชชัย สิมณี - ได้มีการดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปแล้ว รอไฟฟ้าเข้ามา

ดำเนินการให้ 
นายไสว บันดะลุน - อภิปรายสอบถาม งานโครงการตามข้อบัญญัติและโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งยังไม่ได้ 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๔) ดำเนินการหลายโครงการ เนื่องจากถามช่างก็แจ้งว่าเสนอแล้ว ตอนนี้น่าฝนแล้ว รถกระเช้าที่

จ่ายขาดเงินสะสม ก็ยังไม่ดำเนินการ สอบถามก็มีแต่แจ้งว่ากำลังดำเนินการ เงินงบประมาณ
ก็มี แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า อยากทราบว่ารอดำเนินการคืออย่างไร 

นางประยูร วงศ์ใหญ่ - เชิญหัวหน้าสำนักงานปลัด ชี้แจง 
(นายก อบต.) 
นายธวัชชัย คำโสภา - แจ้งได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการไปแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง 
(หน.สป.) 
นายไมตรี ศรีใส - ฝากผู้บริหาร เร่งรัดติดตาม 
(ประธานสภาฯ) 



นายประพุฒ มีอำนาจ - สอบถาม ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับเหมาถมดิน ที่รถบรรทุกใช้ถนนในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ได้มีการต้องขออนุญาตหรือไม่อย่างไร 

นายสมคิด  แก่นคำ - ชี้แจง ข้อกฎหมาย พรบ.ขุดถ่มดิน และให้นายช่างโยธา อธิบายเพิ่มเติม 
(ปลัด อบต.) 
                      / นายธวัชชัย ...  
 

- ๔ - 
 

 

นายธวัชชัย สิมณี  - ชี้แจง  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินมีกฎหมายกำหนดหากไม่เกิน ๒๕๐๐ ตรม. 
(นายช่างโยธา)  หรือประมาณไร่เศษไม่ต้องขออนุญาต  
นายไมตรี  ศรีใส  - ปัญหาคือรถบรรทุกดินวิ่งบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเรา ทำให้ถนนพัง สอบถามว่าเรา 

จะมีกฎหมายหรือออกข้อบัญญัติมาบังคับใช้ได้หรือไม่ 
นายธวัชชัย สิมณี  - แจ้ง มีกฎหมายของกรมทางหลวงชนบท บังคับใช้อยู่แล้ว 
(นายช่างโยธา) 
นายไมตรี ศรีใส  - แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ สามารถดำเนินการ 
(ประธานสภาฯ)  อย่างไรได้บ้าง สามารถออกกฎ ข้อบังคับและมีป้ายประกาศกำหนดน้ำหนักในการเดินรถได้ 
   หรือไม่ 
นายธวัชชัย สิมณี  - เราสามารถใช้พระราชกำหนดทางหลวง โดยเราใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งการใช้รถได้ 
(นายช่างโยธา) 
นายสมคิด แก่นคำ - เข้าใจว่าสมาชิกไม่อยากให้รถวิ่งถนนพัง แต่เราต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ เพ่ือทำ 
(ปลัด อบต.)  ข้อบัญญัติตำบลเหมือนเรื่องการปลูกต้นไม้ได้ แต่ต้องดูความขัดแย้งในพ้ืนที่ เช่น เมื่อกำหนด 

แล้วมีการฝ่าฝืนข้อบัญญัติตำบล นายกแจ้งเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการตรวจจับ โดยมีอำนาจ
หรือไม่  

ที่ประชุม  - รับทราบ     
ประธานสภาฯ เมื่อทีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง  ได้ประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว  ลำดับต่อไปเป็นการลงมติ  โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ลงมติใน
ญัตติสุดท้ายก่อนแล้วย้อนเป็นลำดับต้น(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๖ การลงมติ ข้อ ๗๘ วรรคแรก) 

 

ลำดับที่ ๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๒ ประจำปี  
๒๕๖๖  วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธียกมือขึ้น 
พ้นศีรษะ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดการประชุม 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
  
 
           



    ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสมคิด  แก่นคำ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง 
 
 
 
 

- ๕ - 
 

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง 
 

       
(นายไมตรี  ศรีใส) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง 
 

      
     รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(ลงชื่อ)            ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายนิคม  เพ่ิมพร) 
 
 
(ลงชื่อ)           กรรมการ 
    (นายเอกโชค  วงศ์ษา) 
 
 
(ลงชื่อ)      กรรมการ 
   (นายประวิทย์  ส่องแสง) 


